
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 

***************************************** 
 

ผู้มาประชุม  
ผู้มาประชุม  
ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ ์ ทิวาพัฒน์ ประธานสภาฯ สมพงษ ์ ทิวาพัฒน์  
2. นายอวยชัย  ปะสังคะโย รองประธานสภาฯ อวยชัย  ปะสังคะโย  
3. นายยุทธภูมิ  ปอแดง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ยุทธภูมิ  ปอแดง  
4. นายสมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ  
5. นางนงคราญ  พันธุ์ชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 นงคราญ  พันธุ์ชัย  
6. นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สัมฤทธิ์  แสกะโทก  
7. นางสงกา  พฤกษชาติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 สงกา  พฤกษชาติ  
8. นายสมเกียรติ์  แจ้งสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมเกียรติ์  แจ้งสูงเนิน  
9. นายพรศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 พรศักดิ ์ อาทิตย์ตั้ง  

10. นางสุภาพร  กล้าหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สุภาพร  กล้าหาญ  
11. จ่าเอกสมเกียรติ กำหอม เลขานุการสภาฯ จ.อ.สมเกียรติ กำหอม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายสกนธ์  กลางชนีย์ นายก อบต.นาเลิง สกนธ์  กลางชนีย์  
2. นายสุดใจ  คำใจ รองนายก อบต.นาเลิง สุดใจ  คำใจ  
3. นายอ่อนจันทร์  ทิวาพัฒน์ รองนายก อบต.นาเลิง อ่อนจันทร์  ทิวาพัฒน์  
4. นางภคพร  นุชวงษ์ เลขาฯนายก อบต.นาเลิง ภคพร  นุชวงษ์  
5. นางสมพร  พันธุ์ชัย รองปลัด อบต.นาเลิง สมพร  พันธุ์ชัย  
6. นางจุฑามณี  ชาสงวน ผอ.กองคลัง จุฑามณี  ชาสงวน  
7. นายจักรภัณฑ์  พันธุ์ชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรภัณฑ์  พันธุ์ชัย  
8. น.ส.นิธินันต์  กลางบุรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป นิธินันต์  กลางบุรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง มาครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญ 
นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดสมัยประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  เรียนคณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับเรื่องที่จะแจ้ง 
ประธานสภาฯ   ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

จ่าเอกสมเกียรติ  กำหอม   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ปลัด อบต.นาเลิง/  มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ   1.1 ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้มีมติกำหนดสมัย
    ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
    ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 ซึ่งสมัยประชุมนี้ก็เป็นสมัยที่ 1 ประจำปี 
    พ.ศ. 2565 และในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 โดยมีญัตติที่ทางผู้บริหาร
    จะได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ต่อไป 

    1.2 แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างถนน 
    รอ 2027 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

     - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 

นายสกนธ์  กลางชนีย ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.นาเลิง  คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
    นายสกนธ์  กลางชนีย์ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
    1. ด้านการศึกษา 
    - การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามนโยบายของรัฐ 
    - สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) แก่
    นักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษาตามข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
    - สนับสนุนส่งเสริมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน 
    - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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    จะดำเนินการตามแนวนโยบาย เช่น 
    1. การจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาในตำบลนาเลิง ศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 
    2. การสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาใน
    ตำบลนาเลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวาน 
    นาเลิงคุ้งสะอาด 
    3. การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ 
    และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด และปรับปรุงอาคาร ศพด. 
    ให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
    4. การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

    2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
    - สนับสนุนงบประมาณเพ่ืออนุรักษ์กิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    - สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของศาสนา 
    จะดำเนินการตามแนวนโยบาย เช่น 
    1. การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแห่ 
    2. การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี บ้านผักกาดหญ้า 
    3. การจัดโครงการการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

    3. ด้านสังคม 
    - สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ 
    - การจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
    - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร อปพร. ตำรวจอาสา เพื่อป้องกัน  
    สาธารณภัยทุกประเภท 
    - การประสานหน่วยงานของภาครัฐในการป้องกันและปราบปราม         
    ยาเสพติด 
    - การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
    จะดำเนินการตามแนวนโยบาย เช่น  
    1. การดำเนินโครงการ 7 วัน อันตรายป้องกันภัยแก่ประชาชน 
    2. การดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
    3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ 
    4. การอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  
    5. การช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลนาเลิง 
    6. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

    4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - การจัดงบประมาณและประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐในการ
    ปรับปรุงถนนสายหลัก (รอ 3030 ) และถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการ
    เกษตร 
    - การจัดสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพังโดยประสานหน่วยงานอื่นของภาครัฐ 
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    - การจัดงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
    - การขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
    - การจัดให้มีระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน 
    จะดำเนินการตามแนวนโยบาย เช่น 
    1. การขยาดเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบลนาเลิง ให้เพียงพอต่อความ 
    ต้องการของพ่ีน้องประชาชน  
    2. การซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ สถานีประปา คลองชลประทาน สะพาน ถนน 
    ให้เพียงพอและให้บริการกับพ่ีน้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลนาเลิง 
    4. การบริหารจัดการระบบสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาภายในตำบลนาเลิง 
    ให้มีเพียงพอ ใสสะอาด และถูกสุขลักษณะ 
    5. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิมเติม ทุกหมู่บ้าน 
    ภายในตำบลนาเลิง 

    5. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ 
    แก่ประชาชน 
    - การกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
    - การปรับปรุงคุณภาพและการบริการน้ำประปา 
    - การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
    จะดำเนินการตามแนวนโยบาย เช่น 
    1. การอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
    ด้านสาธารณสุขของชุมชนในเขตตำบลนาเลิง 
    2. การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
    3. การจัดระบบสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
    4. การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
    5. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
    6. การดำเนินกิจการชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ 

    6. ด้านการเกษตร 
    - การจัดให้มีคลองส่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
    - การประสานงบประมาณเพ่ือก่อสร้างพนังก้ันแม่น้ำชี 
    - การขุกลอก แหล่งน้ำ เพ่ือใช้ในการเกษตรและการบริโภค 
    - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์เพื่ออนุรักษ์  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1 การพิจารณาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการ 
    แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) 
    ในการทำความตกลงร่วมมือกันทำบริการสาธารณะร่วมกับองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสกนธ์  กลางชนีย ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.นาเลิง  ตามท่ีรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ 
    กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และในคราวการ
    ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
    เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 - 
    2564) และตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเพ่ือ
    ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
    อันตรายของประเทศ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้กำหนด
    บทบาทและหน้าที่ และพันธกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน
    การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประกอบด้วย ปัญหาของการบริหารจัดการ
    ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่
    ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  ขยะ
    มูลฝอยมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นทุกปี สาเหตุที่มาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
    การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเมือง และทางด้าน 
    อุตสาหกรรม อีกท้ังสถานที่กำจัดหรือสถานที่บริหารจัดการขยะที่มีไม่ 
    เพียงพอ และยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็น 
    จำนวนมากในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเพียงพอโดย
    จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 3 โซน ได้แก่ กลุ่มพ้ืนที่โซนเหนือ (อำเภอ
    เสลภูมิ) กลุ่มพ้ืนที่โซนกลาง กลุ่มพ้ืนที่โซนใต้  

    นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่โซนเหนือโดยวิธีการแปรรูปเป็น
    พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงขั้นตอนและวิธีการให้ 
    เอกชนร่วมลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการซึ่งจะต้องอาศัย
    ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการขับเคลื่อนการ
    จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโซนเหนือที่
    เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้ทราบทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
    และขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันและนำแนวทางไปเสนอความเห็นชอบต่อสภา
    ท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ชี้แจงโครงการบริหาร 
ประธานสภาฯ   จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ 
    Waste to Energy (WTE) ในการทำความตกลงร่วมมือกันทำบริการ 
    สาธารณะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น มีสมาชิกท่านใด
    จะอภิปราย เชิญครับ 

นางสุภาพร  กล้าหาญ    เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากที ่
ส.อบต. หมู่ที่ 9   ได้รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล้างข้างต้น ดิฉันเห็นด้วย 
    ที่ทาง อบต.นาเลิง จะร่วมมือกับ อบจ.ร้อยเอ็ด ในการดำเนินการกำจัด
    ขยะในชุมชนของเรา เนื่องจากในปัจจุบันเรานำขยะไปทิ้งบริเวณท่ี 
    สาธารณประโยชน์ดอนปอหู ซึ่งการกำจัดขยะก็ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนกับพ่ีน้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในไม่ช้า
    เราก็จะต้องหาที่ทิ้งขยะใหม่ให้ถูกต้อง หาก อบต.นาเลิง ให้ความร่วมมือ
    ในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น น่าจะเป็นผลดีในการกำจัดขยะ     
    มูลฝอยของชุมชนในอนาคต ต่อไป 

นายสมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ    เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เราจะต้องเตรียมการหาที่ทิ้งขยะ
    แห่งใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เนื่องจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้า
    ตรวจสอบแล้วเห็นว่าแหล่งที่ทิ้งขยะเป็นป่าชุมชน การดำเนินการกำจัดขยะ
    ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งแนวทางตามโครงการดังกล่าวน่าจะ 
    ตอบโจทย์สำหรับการกำจัดขยะในพ้ืนที่ อบต.นาเลิง 

นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากที ่
ส.อบต. หมู่ที่ 4   ได้รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
    ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด กระผมเห็นว่าน่าจะเป็นแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาการ
    จัดหาที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ของ อบต.นาเลิง เนื่องจากบ่อขยะที่นำไปทิ้งใน   
    โซนล่าง คือ บุ่งบักเน่า หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงแม่น้ำชี ไม่ถูกต้องตาม
    หลักวิชาการอยู่แล้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องก็ได้มา 
    ตรวจสอบแล้ว จะต้องปิดบ่อห้ามทิ้งขยะโดยเด็ดขาด ซึ่งก็จำเป็นต้องหาที่
    ทิ้งขยะใหม่ ดังนั้นแนวทางตามโครงการดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่สามารถ
    แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธีและยั่งยืน เพยงแต่จะได้ดำเนินการโดยเร็วหรือไม่
    เพียงใด เท่านั้น 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าจะ 
ประธานสภาฯ   เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการ 
    แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) 
    ในการทำความตกลงร่วมมือกันทำบริการสาธารณะร่วมกับองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หรือไม ่
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ที่ประชุม   มีมตเิห็นด้วย  9   เสียง  
    ไม่เห็นด้วย  -ไม่มี- 
    งดออกเสียง   1 เสียง 
 

------------------------------------- พักรับประทานอาหารกลางวัน------------------------------------  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ต่อไปเป็นระเบียบวาระเรื่อง อ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  
ประธานสภาฯ   เชิญครับ     

นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
    กรณีฟาร์มเป็ดบ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4 มีการอนุญาตถูกต้องหรือไม่  
    จำนวนเป็ดที่เลี้ยงมีจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนทั้งเรื่องเสียงรบกวน
    และกลิ่นเหม็น ให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งสถานที่เลี้ยงอยู่
    เหนือแหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 จึงอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
    เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน อีกเรื่องคือกรณีท่ีมีการรังวัด   
    ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์หนองหล่มไปแล้ว โดยมีการปักเสา
    แนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ชัดเจนแล้ว แต่ยังมีเจ้าของที่ดินที่ติด  
    ทีส่าธารณประโยชน์ผืนดังกล่าวยังอ้างกรรมสิทธิ์ในต้นไม้หรือทรัพย์สิน 
    อย่างอ่ืนที่ตนเองเคยปลูกเอาไว้ ดังนั้นจึงอยากให้ อบต.นาเลิง ทำหนังสือ
    แจ้งเจ้าของที่ดินที่ติดบริเวณดังกล่าวห้ามเข้าและทำการบุกรุกท่ี 
    สาธารณประโยชน์  
    เรื่องสุดท้ายกรณีการเปิดฝารางระบายน้ำเพ่ือทำความสะอาดรางระบายน้ำ 
    หลังจากดำเนินการแล้วหลาย ๆ หมู่บ้านไม่นำฝาปิดเข้าที่เดิม ซึ่งอาจเป็น
    อันตรายต่อพ่ีน้องประชาชนผู้ขับข่ียานพาหนะสัญจรไปมา จึงอยากให้ 
    ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ 

นายยุทธภูมิ  ปอแดง  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 1   ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีรางระบายน้ำ 
    หมู่ที่ 1 และถนนสายฐานจุดบั้งไฟ ซึ่งเป็นถนนสายที่เกิดปัญหามาอย่าง
    ยาวนาน กรณีเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขังทันที ดังนั้นก็อยากให้วางแผน
    และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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นางสุภาพร  กล้าหาญ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 9   ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดรางระบายน้ำ อยากให้เร่งดำเนิน
    การ เนื่องจากเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่ง อีกเรื่องคือปัญหาที่ 
    ผู้ประกอบการดูดส้วมนำสิ่งปฏิกูลที่ดูดไปเททิ้งบริเวณดอนปอหู ซึ่งส่งกลิ่น
    เหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง อยากให้
    ฝ่ายบริหารได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เนื่องจากบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูลที่
    ทาง อบต.นาเลิง สร้างไว้ก็มี และเรื่องสุดท้ายอยากให้ดำเนินการปรับปรุง
    ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักสถานีสูบน้ำแห่ 2 ซึ่งชำรุดเสียหายจากพายุ         
    ที่ผ่านมา ประกอบกับมีการก่อสร้างมานานยังไม่มีการซ่อมแซมและ 
    บำรุงรักษา และท้ายที่สุดก็คือถังขยะชำรุดบริเวณตลาดบ้านแห่ อยากให้
    นำไปเปลี่ยนโดยเร็วค่ะ  

นางสงกา  พฤกษชาติ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   อยากให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ทางเข้าบ้าน
    คุ้งสะอาด หมู่ที่ 5 ซึ่งเกิดการทรุดตัวเนื่องจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2564 
    ที่ผ่านมา อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา ทั้งนี้อยากให้เร่งดำเนินการโดย
    เร่งด่วนค่ะ 

นายอวยชัย  ปะสังคะโย  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
รองประธานสภาฯ  ขอเสนอใหเฝ่ายบริหารได้ดำเนินการทำแนวสัญลักษณ์เตือน สำหรับ 
    ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากถนนสาย รอ.ถ 01-01 ช่วงท่า
    ศาลา หมู่ที่ 4 และบริเวณปากกระเดา หมู่ที่ 5 เกิดการทรุดตัว สำหรับ
    บริเวณท่าศาลา หมู่ที่ 4 มีการขุดเพ่ือวางท่อระบายน้ำ อยากให้ฝ่ายบริหาร
    ได้แจ้งเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนให้ได้ระดับเดิมด้วยครับ 

นายสมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
    ประชาชน ดังนี้ 
    (1) การปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำชีบริเวณ หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 9 
    (2) การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอยต่อทุกซอยในบ้านแห่เชื่อมต่อกับ 
    ถนนลาดยาง 
    (3) ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าภายในตลาดหลังเดิมเชื่อมกับหลังใหม่ 
    (4) ขอถังขยะเพ่ิมเติมพ้ืนที่ตลาดสดบ้านแห่ หมู่ที่ 2 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  สำหรับกระผมก็ขอเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทำแผนงาน โครงการเพ่ือ
ประธานสภาฯ   ก่อสร้างสะพานท่าอีแล เนื่องจากของเดิมเวลาเกิดน้ำหลากในฤดูฝนน้ำจะ
    ไหลมาจากโซนเหนือตำบลนาเมือง เมืองไพร รวมทั้งเทศบาลตำบลเสลภูมิ 
    จะไหลมารวมตรงจุดนี้ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน 
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นายสกนธ์  กลางชนีย ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 
นายก อบต.นาเลิง  ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกในแต่ละหมู่ได้เสนอให้
    ฝ่ายบริหารนำไปแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน 
    ฝ่ายบริหารก็จะรับเอาไว้เพ่ือดำเนินการต่อไป แต่เนื่องจากฝ่ายบริหารพึ่งได้
    แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในวันนี้ การบริหารจัดการต่าง ๆ ก็จะเริ่มต้น 
    หลังจากที่ได้แถลงนโยบานต่อสภาฯ แล้ว ที่ผ่านมาประมาณ 3 เดือน ที่ไม่
    มีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
    เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนไปในระดับหนึ่งเท่าที่กฎหมายได้ให้อำนาจ
    เอาไว้ วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อน
    ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่และขอรับเอาปัญหาต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกใน   
    แต่ละหมู่บ้านได้นำเสนอไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิด 
ประธานสภาฯ   ประชุม 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 
 
 
 
   (ลงชื่อ) จ่าเอก ................................................ ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 

       (สมเกียรติ  กำหอม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 
 
 
   (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้ตรวจ/ ทาน 

                             (นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
   (ลงชื่อ) .......................................................... ประธานกรรมการฯ  

                 (นายอวยชัย  ปะสังคะโย) 
                         รองประธานสภาฯ 
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(ลงชื่อ) ...............................................กรรมการฯ   (ลงชื่อ) ..................... ...........................กรรมการฯ   

            (นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก)                                (นางสุภาพร  กล้าหาญ) 
        ส.อบต. หมู่ที่ 4                                       ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงรับรอง 
 
    

 
   (ลงชื่อ) .............................................................  

                              (นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 
 


